



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2564

เรื่อง

1. 'แพะเนื้อ' สิ้นค้าปศุสัตว์ทางเลือกตลาดต้องการสูง
2. ฝุ่นพิษวิกฤตหนักฟุ้งหลายจว.
3. "จूरินทร์" ลุยภาคเหนือ ช่วยชาวไร่กระเทียม
4. ถลก11รมต. 3ป.เข้าหลัก
5. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ทูเรียนไทยปลอดภัย
6. 'ท้อป' ขึ้นเหนือเช็คคุณภาพอากาศ'ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ให้ท้องถิ่นแก้ไฟป่า
7. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้ายังดิน: ประกวดข้าว
8. กทม.อ่วม'ฝุ่นจิ๋ว'วิกฤต33เขต 'ท้อป' ขึ้นเหนือเช็คสภาพอากาศ
9. ฝุ่นพิษวิกฤตหนักฟุ้งหลายจว.
10. จีนไฟเขียวไทยส่งออกทุเรียนตามแนวทางอนามัยโลก

สื่อ

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
มติชน (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
มติชน  
ข่าวสด  
posttoday.com

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หัวข้อข่าว : 'แพะเนื้อ' สิ้นค้าปศุสัตว์ทางเลือกตลาดต้องการสูง

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564  
ฉบับที่ : 26037 หน้า : 1(บนขวา), 17



## 'แพะเนื้อ' สิ้นค้าปศุสัตว์ทางเลือกตลาดต้องการสูง

นายชีวิต เม่งเอียด ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จ.ชัยนาท มีนโยบายส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกร โดยลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชชนิดอื่นหรือปรับเปลี่ยนอาชีพที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งการเลี้ยง "แพะเนื้อ" เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภค ซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกอาชีพหนึ่ง เนื่องจากการเลี้ยงแพะเนื้อใช้พื้นที่ที่เลี้ยงต่อตัวน้อย ที่สำคัญเลี้ยงง่าย กินอาหารพวกพืชได้หลายชนิด ส่งเสริมการเพิ่มรายได้โดยใช้หลัก "การลดต้นทุนการผลิต" ที่ทำแล้วได้ผลจริง

สถานการณ์การผลิตแพะเนื้อในจ.ชัยนาท พบมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 778 ราย แพะ 30,883 ตัว เลี้ยงกระจายในทุกอำเภอ โดยอ.สรรคบุรี และสรรพยา เป็นแหล่งผลิตสำคัญ นิยมเลี้ยงสายพันธุ์ลูกผสมบอร์ เพราะเลี้ยงง่าย โตเร็ว อัตราการให้ลูกแฝดสูง เป็นที่นิยมของตลาด ซึ่งในพื้นที่อ.สรรพยา จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพปศุสัตว์บ้านหนองกุ้ง นับเป็นหนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จในการผลิตแพะเนื้อส่งออกตลาดต่างประเทศ

นายประมวล คล้ายทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ บอกว่า เคยทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ทำนา 80 ไร่ แต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงมองหาอาชีพเสริม





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

หัวข้อข่าว : 'แพะเนื้อ' สิ้นค้าปศุสัตว์ทางเลือกตลาดต้องการสูง

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 26037 หน้า : 1(บนขวา), 17

เพื่อเพิ่มรายได้ ประกอบกับมีโครงการด้านปศุสัตว์เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเนื้อ จึงสนใจศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และได้ต่อยอดเรื่อยมาจนสามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพปศุสัตว์บ้านหนองกุง ผลิตแพะจำหน่ายจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันมีสมาชิก 50 ราย มีแพะ 1,574 ตัว เป็นแพะสายพันธุ์ลูกผสมบอร์ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,714 บาท/ตัว โดยแม่แพะ 1 ตัว ให้ลูกแพะ 1-3 ตัว/รุ่น สำหรับแพะเพศเมีย จะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ 8 เดือนไปจนถึงอายุประมาณ 10

ปี มีระยะเวลาการตั้งท้อง 5 เดือน พัก

ท้อง 1-2 เดือน ซึ่งแพะจะมีอายุขัยเฉลี่ย 15 ปี เกษตรกรสามารถจำหน่ายแพะเนื้ออายุเฉลี่ย 6-8 เดือน ในราคา 4,650 บาท/ตัว หรือ 150 บาท/กก. (น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 31 กก./ตัว) กำไรเฉลี่ย 1,936 บาท/ตัว ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจฯ สามารถรวบรวมแพะเนื้อได้ 200-300 ตัว/เดือน โดยผลผลิตทั้งหมดจะส่งออกไปยังตลาดประเทศเวียดนาม นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถนำมูลแพะมาใช้กับนาข้าว เพื่อช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมี และสร้างรายได้เพิ่มด้วยการกำจัดมูลแพะจำหน่ายใน

ราคาโลกกรัมละ 2 บาท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ จะเพิ่มปริมาณการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับการผลิตเนื้อแพะแข่งเชิงคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น ทั้งนี้ แพะเนื้อเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงนับเป็นอีกหนึ่ง

สินค้าทางเลือกที่น่าสนใจ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและตลาดแพะเนื้อใน จ.ชัยนาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประมวถ กล้วยทอง โทร. 09-4623-3777 หรือ สศท.7 โทร. 0-5640-5005 อีเมล zone7@oae.go.th





## ฝุ่นพิษวิกฤตหนักฟุ้งหลายจว.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ม.ค. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานคุณภาพอากาศพื้นที่กทม.และปริมณฑล อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ระหว่าง 61-121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มก./ลบ.ม.) หนักสุดที่ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา โดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ขณะที่นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมด้วยนางพรศรี สุทธนารักษ์ ผอ.กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจจับรถยนต์ควันดำบริเวณใต้ทางด่วนคูขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี ขาเข้ากทม. โดยนายธีรภัทรกล่าวว่า ช่วงนี้มีการสะสมตัวของฝุ่นค่อนข้างมาก จึงต้องบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่และเล็ก รถขนส่งสาธารณะ ส่วนรถที่มีควันสูงเกินมาตรฐาน กองบังคับตำรวจจราจรได้ออกคำสั่งให้ไปปรับปรุงภายใน 30 วัน รวมทั้งเร่งแก้ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะเขตทวีวัฒนา

ด้านนายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้บินสำรวจพื้นที่กทม.และปริมณฑล ในพื้นที่ด้านตะวันตกและทางใต้ของกทม. (เขตทวีวัฒนา) และจ.สมุทรสาคร ที่มีค่าดัชนีอากาศเป็นสีแดง พบว่าบริเวณนั้นมีการเผาในที่โล่งในหลายพื้นที่ และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดมลพิษ ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ตรวจรักษาสภาพรถ นำรถไปตรวจสภาพเครื่องยนต์ งดการเผาในที่โล่งและงดกิจกรรมกลางแจ้ง เนื่องจากมีสภาพอากาศปิด อาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองได้ หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกเมืองให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละอองรวมถึงโควิด-19

ด้านพล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง กทม. ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทุกจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น จัดชุดเฉพาะกิจ กระจายลงพื้นที่สำรวจและหยุดสาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทันที โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร โดยให้ความร่วมมือประชาชนและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กัน ไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้หากพบเห็นการเผาในที่โล่ง ขอให้แจ้งเบาะแสที่ 1650



## 'จรินทร์' ลุยภาคเหนือ ช่วยชาวไร่กระเทียม

"จรินทร์" ลุยเชียงใหม่ ประชุมช่วยชาวไร่กระเทียม ภาคเหนือเชิงรุกนำเกษตรกร-ผู้ค้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

▶▶▶ ต่อ : จรินทร์ - หน้า 9

### จรินทร์

กิโลกรัมละ 13.50 บาท นำตลาดสูงกว่าราคาตกเขี้ยวปัจจุบันที่ถูกกดเหลือ 8 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนาพัฒนา แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมวางแผนเชิงรุกรองรับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (กระเทียม) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดย นายจรินทร์กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในภาพรวมผลผลิตกระเทียมในแต่ละปีจะมีประมาณ 80,000 ตัน คิดเป็นกระเทียมสด 230,000 ตัน บริโภคภายในประเทศ 170,000 ตัน จึงนำเข้าประมาณ 60,000 ตัน การนำเข้าเป็นไปตามข้อตกลง WTO โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และมีภาษีนำเข้าร้อยละ 57 ปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์เป็นห่วงว่าผู้ปลูกกระเทียมจะได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควร เพราะมีข่าวว่ามีการตกเขี้ยวกระเทียมสดล่วงหน้าในราคากิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งคิดว่าเป็นราคาที่ต่ำเกษตรกรควรได้ราคาดีกว่านี้กระเทียมกำลังจะออกมากในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จึงประชุมแก้ปัญหาเชิงรุกล่วงหน้าโดยกรมการค้าภายใน



▲ **เขียนเหนือ :** นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ทักทายกับเกษตรกรชาวไร่กระเทียมหลังประชุมวางแผนเชิงรุกรองรับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (กระเทียม) ตกต่ำ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจับมือผู้ค้าเซ็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

ประสานงานกับทีมเซลส์แมนจังหวัดที่พาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชนจัดให้มีการเจรจาซื้อขายกระเทียมสดล่วงหน้าในราคา ที่คิดว่าเป็นธรรม 8 สัญญา มีภาคเอกชน 8 บริษัท เป็นผู้ซื้อและกลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่ม เป็นผู้ขายในราคากระเทียมสด กิโลกรัมละ 13.50 บาท เป็นราคาขั้นต่ำ ตลาดในฤดูกาลผลิตนี้

นายจรินทร์กล่าวว่า ให้ทีมเซลส์แมนจังหวัดร่วมกับภาคเอกชนและทุกฝ่าย ทำสัญญาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวไร่กระเทียมขายกระเทียมได้ในราคาที่ เป็นธรรมมากขึ้นกว่าราคาตกเขี้ยวที่ กิโลกรัมละ 8 บาท และกำหนดมาตรการ เสริมในช่วงที่กระเทียมออกมาก มีมาตรการ ชะลอขาย ถ้าเกษตรกรผู้รวบรวม กระเทียมหรือสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ชะลอขายกระทรวงพาณิชย์จะมีวงเงินช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร กลุ่ม เกษตรกร สหกรณ์ผู้รวบรวมกระเทียม ประมาณ 6 เดือน เมื่อราคาดีก็ขยาย ช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และมาตรการ ทางกฎหมายให้มีการบังคับใช้กฎหมาย เข้มงวดโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบ การนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศขณะนี้ มีการสั่งการให้กรมศุลกากรตำรวจและ ฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เครื่องกรัดการแก้ปัญหาลักลอบการนำเข้า จะนำเรื่องนี้ไปเรียนให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารให้ท่านนายกฯ ได้สั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับความมั่นคงแก้ปัญหาการลักลอบนำ เข้ากระเทียมต่อไป เข้มงวดการออกไป อนุญาตนำเข้ากระเทียมให้มีการตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพของกระเทียมที่ นำเข้า เข้มงวดการตรวจสอบการขนย้าย หากตรวจพบจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

ส่วนมาตรการระยะยาวที่กระทรวง เกษตรฯจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ กระเทียมให้กระเทียมไทยเป็นกระเทียมที่มีคุณภาพ เรียกว่า "ใหญ่ ง่าย ดี" กลีบใหญ่ แกะง่าย และมีคุณภาพดี รสชาติดี และ เร่งรัดการส่งเสริมการปลูกกระเทียม

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 24 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14515

หน้า: 1 (กลางขวา), 9

Col.Inch: 55.43

Ad Value: 69,287.50

PRValue (x3): 207,862.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: "จูนินทร์" ลุยภาคเหนือ ช่วยชาวไร่กระเทียม

ออร์แกนิกและเปิดตลาดทั้งออฟไลน์  
และออนไลน์ ส่งเสริมการนำกระเทียมไป  
สร้างนวัตกรรมทางอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า  
โดยเร่งรัดให้ อย. ออกใบอนุญาตให้กับ  
นวัตกรรมเหล่านี้ต่อไป



# ฤกษ์ 11 รมต. 3ป.เป่าหลัก

ยื่น 25 มค.-ญาติไม่วางใจ  
ฤกษ์ 16 กพ. ยาว 4 วัน รวด  
กก. ลั่นมี 'คู่เด็ด' ตลอด  
'สุชาติ-นิพนธ์' ไม่หวั่น  
ธรรมเนียมสรุปรูปข้อมูล  
จวกกกกต. ให้ไหวตใหม่  
'ชำนานู' จี้ กกต. จ่ายเอง เลือกรใหม่ อบจ. 'สมชัย' ให้  
เคลียร์บัตรเขย่ง ขณะที่ฝ่ายค้านเปิดชื่อ 11 รมต.  
ถูกขึ้นเขียง (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ฤกษ์ 11 รมต.

## ทำเนียบเข้มมาตรการโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ มาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาล ยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้น ภายหลังจากเมื่อวันที่ 22 มกราคม ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งห้อง

ปฏิบัติการสื่อมวลชนและจุดอื่นๆ ภายในทำเนียบ รัฐบาล อีกทั้งหลังจากนี้ทำเนียบจะดำเนินการฉีด พ่นฆ่าเชื้อทุกวันเพื่อสร้างความมั่นใจ สำหรับกรณี ของทีมโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทั้ง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และพิธีกรทั้ง 2 คน ได้ตรวจหาเชื้อแบบ Swab แล้วและผลเป็นลบ ทั้งหมด โดยแจ้งว่าจะกักตัวดูอาการต่อไป ขณะที่กรมควบคุมโรคก็จะดำเนินการสอบสวนโรคให้ ครอบคลุมต่อไป และหากพบว่าเกี่ยวข้องกับใคร บ้างก็จะดำเนินการตามมาตรการทันที

นอกจากนี้ทางสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีได้มีการแจ้งสื่อมวลชนว่า ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 มกราคมนี้ หากใครไม่ผ่านการ ตรวจโควิดและติดสติ๊กเกอร์ที่สำนักโฆษกออก ให้ก่อนหน้านั้นก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงาน ที่ทำเนียบ

## 'วิรัช' รอฟ่ายค้านยื่นญัตติก่อน

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์การจัดสรรเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าต้องรอให้พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติก่อน ในขณะนี้พรรคฝ่ายค้านยังไม่ได้ยื่นญัตติว่าจะอภิปราย รัฐมนตรีทั้งหมดกี่คน ซึ่งหลังจากที่พรรคฝ่ายค้าน ยื่นญัตติแล้วจะมีการตกลงกันอีกครั้งและจะได้มา กำหนดวัน เวลา และต้องมากำหนดว่าจะให้เวลากับ ใครมากใครน้อย เบื้องต้นจะยึดรูปแบบที่ใกล้เคียง กับปี'63 ให้มากที่สุด

## 'ระวี' เชื้อปมบ่อนไม่ใช้หมัดเด็ด

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่า ในการ อภิปรายไม่ไว้วางใจมีเรื่องบ่อนการพนันที่จะเป็น หมัดเด็ดอีก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า ปัญหาบ่อนการพนันอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ไม่ ว่าจะเกี่ยกับสมัย หรือจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ (ผบ.ตร.) ท่านใดเข้ามาทำหน้าที่ก็ยังไม่ สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ ซึ่งถ้าจะจัดการจะต้อง ปฏิรูปทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ ตำรวจและกรมการปกครอง ดังนั้น การอภิปราย ในเรื่องบ่อนการพนันตนเชื่อว่ายังไม่สามารถเป็น



หมัดเด็ดที่จะน็อกนายรัฐมนตรีได้ โดยตนเห็นว่าฝ่ายค้านควรจะทำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศที่ผิดพลาด และมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนมาอภิปรายจะน่าสนใจมากกว่าประเด็นสร้างความแตกแยกทางการเมือง เพราะการมุ่งเน้นที่จะดิศเครดิตร เล่นเกมกันในสภา จะทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่สมศักดิ์ศรีและดูน่าเบื่อ จิตซีด เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา การอภิปรายครั้งก่อนในตอนแรกประชาชนก็อยากติดตามรับชมกันทั่วประเทศ เพราะฝ่ายค้านระบุว่าข้อมูลเด็ดๆ ที่จะมาล้มรัฐบาล แต่สุดท้ายกลายเป็น 3 วันที่เสียเวลาเวลา ไม่สมกับที่ฝ่ายค้านกล่าวอ้างเอาไว้ ในครั้งนี้ตนก็ขอให้ฝ่ายค้านขยันทำงานให้เต็มที่ เอาให้ดีกว่าครั้งก่อน จะได้ไม่เสียเวลาของประชาชนที่เขามาบังคับดู

## เปิดชื่อ 11 รมต. ขึ้นเขียงถูกลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำฝ่ายค้านเตรียมประชุมสรุปข้อมูล และยืนยันตัวรัฐมนตรีที่จะ

อภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 24 มกราคมนี้ ก่อนเขียนญัตติไม่ไว้วางใจรายบุคคล ยืนยันจันทร์ 25 มกราคม เพื่อเปิดอภิปรายในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ สำหรับรายชื่อผู้ที่เป็นเป้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 11 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 5.นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 6.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 7.นายจตุร โกรธกุญชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 8.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 9.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 10.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ 11.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าวมาจากการเสนอของฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทย ก้าวไกล ประชาชาติ และเสรีรวมไทย ซึ่งรายชื่อส่วนมากค่อนข้างแน่นอน โดยพรรคที่เสนอและยืนยันชื่อ ยืนยันข้อมูล ยังอุบข้อมูลไว้ ส่วนกรณี ร.อ.ธรรมนัส ยังรอการยืนยันว่ามีข้อมูลมากกว่าที่เป็นข่าวหรือไม่

## 'พิธา' แยมชกฟอกมีคู่เด็ดทุกวัน

ที่ศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เขตบางขุนเทียน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ชื่อและหัวหน้าพรรค ก.ก. กล่าวถึงความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าจะให้ประธานวิปของพรรคฝ่ายค้านเป็นผู้บริหาร โดยครั้งนี้แล้วไปจำกัดเรื่องของนาที่ ทั้งนี้ ตนในฐานะหัวหน้าพรรคได้ไปพูดในที่ประชุมวิปฝ่ายค้านถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่มีการอภิปรายนอกสภา ซึ่งในนั้นก็ขอให้ไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์ในปีที่แล้วก็เกิดขึ้นเพิ่งสวด ร้อนๆ ทั้งนี้ บอกได้ว่ามีคู่เด็ดๆ ทุกวัน และมีภาคสองต่อจากภาคแรก ซึ่งจะไม่นำหน้าเมื่อไม่ให้นำท่วมๆ เพราะถ้าหากใช้เวลาานก็จะไม่น่าสนใจ และจะพยายามจัดคู่เด็ดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเยอะๆ

## 'เฮ้ง'ไม่หวั่นชกฟอก-ตอบไม่มีไผ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีหากมีชื่อเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าเป็นสิ่งที่ชอบ เจอเพื่อนฝ่ายค้านก็คุยกันอยู่ว่าโดนก็ดี จะได้พูดให้หมด จะได้รู้ว่าทำอะไรไปบ้าง อีกอย่างเรื่องนี่คงหนีไม่พ้นบริบทการเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลอยู่ไม่ได้ถ้าเจอเรื่องทุจริต แต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารบ้านเมืองในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดไปทั่วโลก บังเอิญประเทศไทยมีนายกฯ เก่งรักษาโควิด-19 หมดเร็วในรอบแรก บังเอิญโชคร้ายที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นกันมาก มีคนจากเพื่อนบ้านมุดเข้ามาได้ หลบหนีเข้ามาได้ ทำให้ติดเชื้อมันรอบใหม่ เลยกลายเป็นความผิดของนายกฯ

"ฝ่ายค้านต้องอภิปรายเรื่องการเกิดโควิด-19 รอบ 2 แน่แน่นอน และจะต้องโยนจำเลยมาที่แรงงานต่างด้าว แต่ฝ่ายค้านจะไม่โยนมาที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พูดแต่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แต่ก่อนที่จะเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไม่พูดว่าเขาหลบหนีเข้ามาอย่างไร ถ้าฝ่ายค้านพูดเรื่องนี้ผมก็ต่อขึ้นพูดอยู่ที่ สี่โพยมโดนเลยจะได้พูดให้หมด แต่คนที่จะชกฟอกผมจะต้องไปศึกษาให้ เพราะถ้าถามผม ผมเป็นคนทำเอง คิดแก้ปัญหาเอง ผมก็ตอบได้เอง แต่คนถามผมอย่าไปจับความจากสื่อโน่นสื่อนี้แล้วโยนมาเป็นคำถามให้ผมนะ ถ้าผมถามกลับไปจะตอบผมไม่ได้ ผมยินดีที่ถูกชกฟอกเพราะถือว่าเป็นเรื่องสวยงามของระบอบประชาธิปไตย ที่ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเป็นเรื่องปกติ ผมไม่ได้ทักทาย แต่ถ้ามีชื่อถูกชกฟอกจริงๆ ก็พร้อมตอบทุกประเด็นแบบไม่ต้องมีไผ่ การเมืองสมัยนี้เป็นโซเชียล รู้กันหมด ใครผิด ใครถูก ใครทำ ใครไม่ทำ ไม่มีเหมือนสมัยก่อนแล้ว พูดเอาเงิน ไม่รับผิดชอบไม่ได้" นายสุชาติกล่าว และว่า ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการครั้งแรกก็ได้รับเกียรติอภิปรายไม่ไว้วางใจเลย ถือว่าดีมาก

## 'นิพนธ์'พร้อมแจงเมืองต้นแบบจะนะ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า หากมีตนอยู่ในบัญชีรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายจริงตามที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์นั้น ไม่มีหนักใจหรือวิตกกังวล ตนพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็น โดยจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับรู้ครบคลุมทุกมิติ แล้วให้ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมเป็นผู้ตัดสิน หากเอาเรื่องเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา มาอภิปราย เนื่องจากมีคนบางกลุ่มที่คัดค้าน ได้พยายามผูกตมโยงกับโครงการ ในฐานะตนเป็นคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" และเป็นคนที่เกิดใน อ.จะนะ และมีฝ่ายค้านบางคนลงมาจับข้อมูลจากกลุ่มด้านโครงการในขณะนั้น

"เป็นเรื่องดีที่ผมจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงของโครงการที่มีประชาชนในเขตพื้นที่บริการจำนวนมากคือร้อยละ 80-90% ที่ได้รับฟังคำชี้แจงจากหลายฝ่ายในเวทีประชาพิจารณ์ครบทุกด้านแล้ว ให้การสนับสนุน เพราะเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมส่วนรวม โครงการจะรองรับนักเรียนนักศึกษาที่จบมืองานทำ เพราะโครงการก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1 แสนคน สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และที่สำคัญเป็นโครงการที่เอกชนลงทุนทั้งหมด ไม่ได้ใช้งบจากภาครัฐ เพียงแต่ภาครัฐอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น" นายนิพนธ์กล่าว

## ปชป.ตั้งทีมเกาะติดชกฟอก

นายรามศก รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่มีฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่าพรรคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และได้มีการเตรียมทีมงานเพื่อรองรับหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของพรรค หรือมีการพาดพิง ขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายค้านจะยื่นไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนใดบ้างที่อยู่ในไผ่ของฝ่ายค้าน แต่ไม่ได้มีความกังวลเพราะเชื่อในการทำงานของรัฐมนตรีของพรรค ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งและที่สำคัญทุกคณะมีผลงานประจักษ์ในการทำงานให้กับประชาชน

นายรามศกกล่าวต่อว่า ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตามกลไกของระบอบประชาธิปไตย เป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องชี้แจง จะผิดพลาดหากฝ่ายค้านไม่ตรวจสอบใดๆเลย ข้อมูลในการตรวจสอบสำคัญที่สุด

## ชิลไม่รีบเปิดตัวผู้ว่ากทม.

นายรามศกกล่าวว่า ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องเรียนว่าอย่ากังวล ยังไม่ถึงเวลา โดยเฉพาะคนในพรรคมีอะไรก็ควรพูดในพรรคตามในพรรค จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 28 มกราคมนี้ ก็สามารถสอบถามพูด



คุยกันได้ และที่ผ่านมพรรคได้เดินเครื่องเรื่องผู้ว่า กทม.มาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะการจัดเตรียม นโยบายที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาว กทม. รองหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบ กทม.ได้ทำงาน อย่างเต็มรูปแบบมานานแล้ว เกือบทุกสัปดาห์จะมีการประชุมและลงพื้นที่กันโดยตลอด

“พรรคมีระบบการทำงาน นโยบายที่คิดทำเพื่อ ประชาชนกับพี่น้องกรุงเทพฯ สำคัญที่สุด คนที่จะ ลงผู้ว่าในนามพรรคขณะนี้น่าจะอยู่ในพื้นที่ตลอด เวลาก็ได้ ถ้าเปิดตัวคนแรกแล้วขณะเดียวกันต้อง รับผิดชอบ ไม่ใช่ก็ต้องย้อนกลับมาดูการทำงานจริงๆ ของพรรค เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ยังทำงานอยู่ ในทุกพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ใช่เห็นคนอื่นเปิดแล้วต้องรีบ เปิดตัว เพื่อไทย ก้าวไกล พลังประชารัฐ หรือพรรค ไทใหม่ที่เปิดตัวแล้ว ขอย้ำว่าพรรคให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งผู้ว่าและ ส.ก. เราเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นแก้กฎหมายเพื่อ ทวงคืน ส.ช.สมาชิกสภาเขตให้กับประชาชน” นาย ราเมศกล่าว

## ‘เทพไท’ยันไม่มีฮ้างชิงเก้าอี้ผู้ว่า

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงความคืบหน้า การเตรียมยื่นข้อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรค ประชาธิปัตย์มีมติส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรค ว่าจากการที่ตนได้แสดงความเห็นเรื่องการส่งผู้สมัคร รับผิดชอบผู้ว่ากทม.ในนามพรรค ซึ่งได้เสนอรายชื่อผู้เหมาะสม จำนวน 4 คน คือนายองอาจ คล้าม ไพบูลย์ นายสามภด ราชพลสิทธิ์ นายพนิต วิคิด เศรษฐ และนายปริชญ์ พานิชภักดิ์ ปรากฏว่ามี เสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และส่วนใหญ่ สนับสนุนให้พรรคส่งผู้สมัครลงแข่งขันในตำแหน่ง ผู้ว่ากทม.ด้วย ซึ่งในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคเมื่อ วันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ตนได้ลุกขึ้นวิเคราะห สถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ให้ที่ประชุมได้รับ ฟัง และขอความชัดเจนจากคณะกรรมการบริหาร พรรคในเรื่องนี้ ซึ่งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า พรรค ได้กล่าวยืนยันกับที่ประชุมว่าพรรคมีจุดยืน อย่างชัดเจน และพูดมาหลายครั้งแล้วว่าจะส่งผู้ สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคอย่างแน่นอน ขณะนี้ ได้มีรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ รอจังหวะการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อถึงเวลา ที่เหมาะสม แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดตัวในวัน เปิดรับสมัครเลือกตั้งเลย รวมถึงผู้สมัครสมาชิกสภา กทม.ทั้งหมด (ส.ก.) ก็มีตัวผู้สมัครครบทุกเขต แล้ว ซึ่งได้เตรียมความพร้อมและทำงานประสานกับ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ที่รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครมาโดยตลอด

นายเทพไทกล่าวต่อว่า จึงขอเรียนต่อสมาชิก พรรค ผู้สนับสนุนพรรค พี่น้องประชาชนทั่วไป ให้มีความสบายใจและมั่นใจได้ว่า พรรคจะส่งผู้สมัครรับ เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามพรรคอย่างแน่นอน ขอให้

เตรียมพร้อมหาเสียงให้กับพรรคได้ จะไม่มีการหลีก ทางให้แก่บุคคล กลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมือง ไต จนเกิดภาพการยั่วยุทางการเมืองอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในวันข้างหน้าจะเป็น อย่างไรก็ตาม พรรคจะรักษาสัจจะที่ให้กับประชาชน ตามคำขวัญของพรรคที่มีมา 75 ปีคือ สัจจะ เวมตา วาจา ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่มีตาย

## ‘พิธา’ยังอุปชื่อส่งชิงผู้ว่ากทม.

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงการวางตัวผู้ สมัครผู้ว่ากทม. ว่าในส่วนของผู้ที่ผู้สมัคร ส.ก. มี นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ เป็นประธานในการ สรรหา ซึ่งจะส่งทั้งหมด 50 เขตแน่นอน ตอนนี้ 90% แล้วในการหารือกัน ตอนนี้ได้ทำงานลงพื้นที่

ในส่วนของผู้ว่ากทม. เราดำเนินการมาตั้งแต่กลาง ปี 2563 แล้ว ซึ่งมีผู้คัดเลือกจำนวนหนึ่ง ตอนนี้ อยากจะใช้เวลาในการพิจารณาว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม. ที่ใหม่ ชัด โดน ใครมีความใหม่จากสเปกผู้ว่ากทม. คนเก่าๆ ที่เน้นแต่เรื่องการเข้าถึงคนมาคมที่เป็น ของเชิงๆ แต่ตอนนี้ตนมองว่าต้องมองเรื่องความ เข้าใจคนกรุงเทพฯ ความท้าทายใหม่ๆ มากกว่า ไม่ใช่จะต้องเอางบประมาณมาสร้างโน่นสร้างนี่ เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าใจคน กทม.อย่างจริงๆ เพราะกรุงเทพฯก็เป็นมหานครที่มีความเหลื่อมล้ำสูง อย่างไรก็ดี เรามีการพูดคุยกันเยอะ คงไม่ถือว่า รีบเปิดตัวเร็ว เพราะเปิดตัวไปก็จะมีข่าวปล้ำๆ แต่เรา อยากเอาของที่ดีที่สุดให้คนกรุงเทพฯ เพราะฉะนั้น คงไม่ให้เรื่องของเวลาหรือการที่ใครจะเปิดตัวก่อน มากัดต้นกระบวนกรเห็นหาคนของเรา

เมื่อถามว่าที่มีการเปิดตัวไปแล้วอย่างนายชัช ชาติ สิทธิพันธุ์ และ พ.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เรา มีสเปกที่จะไปผู้ว่าอย่างไร นายพิธากล่าวว่า ต้อง ไม่เหมือนกับที่มีมา ต้องมีความใหม่ ชัด โดน ถ้า ใครติดตามเรื่องการเมืองก็จะรู้ว่าคนกรุงเทพฯเรื่อง การเมืองไม่เหมือนคนทั่วประเทศ เพราะเขาสามารถ เข้าหาข้อมูลได้เยอะ และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไป เปลี่ยนมาได้ นั่นไม่ได้หมายความว่าพรรคเปิดตัวก่อน แล้วจะได้เปรียบ ดังนั้น เรื่องเวลาเราไม่ได้ตั้งใจ แต่ เน้นอนว่าเรื่องสเปกที่ออกมาจะต้องมีความต่าง ซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีเรื่องสิ่งแวดล้อม PM2.5 และ ทำงานร่วมกับ ส.ส.ของพรรคได้ ซึ่งต้องเป็นคนรุ่นใหม่ด้วย แต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่เป็น คนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยคิด บริหารมหานครแบบใหม่ๆ ซึ่ง ตอนนี้มีรายชื่ออยู่แล้ว อุบไว้ก่อน แต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่า จะเปิดเผยชื่อได้เมื่อไหร่ คงต้องดูจังหวะการเมือง

## จ๊กกต.จ่ายเอง-แจงบัตรเขย่ง

นายชานานู จันทร์เรือง นักวิชาการด้าน กฎหมายท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ กล่าวว่า หลังจากมีการเลือกตั้ง อบจ.เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออก

คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.ใหม่ โดยยกเลิก 44 การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้ง นายก อบจ. 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง และ สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือก ตั้งดังกล่าว 18 จังหวัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ กรณี นี้ กกต.ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแทน อบจ.ในแต่ละจังหวัด และต้องรับผิดชอบทางละเมิด ทั้งทางแพ่งและอาญา เพราะเป็นความบกพร่อง ของ กกต.ที่ทำให้ประชาชนต้องไปลงคะแนนใหม่ โดยไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงผลการเลือก ตั้ง หากผู้ใดที่ไม่ไปใช้สิทธิจะต้องเสียสิทธิทางการเมือง 2 ปี

“การลงคะแนนใหม่ทำให้การประกาศผลล่าช้า ประชาชนและ อบจ.ได้รับเสียหาย เนื่องจากขาดผู้ บริหารหรือ ส.อบจ. ทำให้ออกข้อบัญญัติไม่ได้ กกต. อาจอ้างว่าปลัด อบจ.ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ เลือกตั้งตามที่ กกต.มอบหมาย แต่ก็ไม่พ้นความ รับผิดชอบ เพราะ กกต.เป็นผู้ออกกฎระเบียบและ จัดการอบรมและการให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มและ สั่งให้ลงคะแนนใหม่ ขณะที่บางสาเหตุเกิดจากมีบาง หน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน” นายชานานูกล่าว

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการ เลือกตั้ง กล่าวว่า กกต.ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด ผลต่างของคะแนนจากปัญหาบัตรเขย่ง กรณี กกต. ควรชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน สำหรับปัญหาที่ คาดว่าน่าจะมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่ ไม่รอบคอบของกรรมการประจำหน่วย เนื่องจาก จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนำส่งผลการเลือก ตั้งมาถึง กกต.จังหวัด หรือ กกต.จังหวัดเมื่อได้รับ ผลคะแนนแล้ว ต้องตรวจทานให้เรียบร้อยก่อน เสนอ กกต.กลาง หากทำไม่เรียบร้อยในหน่วย เลือกตั้งก็ควรแก้ไขก่อน ทำให้ข้อเท็จจริงผลคะแนน ที่มาถึง กกต.กลางแล้วมีการชี้แจงว่าบัตรเลือกตั้ง กับผลคะแนนไม่ตรงกัน แล้วสั่งเลือกตั้งใหม่ ซึ่ง กกต.ควรรับผิดชอบมากกว่านี้ มากกว่าจะสั่งให้ เลือกตั้งใหม่

## ส.อบจ.นครพนมเลือก 4 เขต

นายสมพร พงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในส่วนของการเลือกตั้งนายก อบจ. นครพนม และ ส.อบจ.นครพนม ยังมีการแขวน ยังไม่ประกาศรับรองผู้ชนะเลือกตั้งนายก อบจ. นครพนม เนื่องจากยังมีข้อร้องเรียน จึงต้องมีการสอบสวนให้แล้วเสร็จ เสนอ กกต.กลางพิจารณา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง ส.อบจ.บางหน่วย รวมทั้งหมด

4 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1.หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เทศบาลเมืองนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองนครพนม 2.หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองนครพนม 3.หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ตำบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.บ้านแพง 4.หน่วยเลือกตั้งที่ 13 ตำบลหนองซน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.นาทม เนื่องจากมีปัญหา จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ตามกฎหมายต้องลงคะแนนออกเสียงใหม่ และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้มีสิทธิในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 หน่วย เขตเลือกตั้งดังกล่าวไปใช้สิทธิ

### อุตรดิตถ์เลือกใหม่3หน่วย

ที่ จ.อุตรดิตถ์ พ.ต.อ.จรงค์วิทย์ ภูมมา เลขานุการ กกต. มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ลต 0012/684 ถึงนายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ และสมาชิก อบจ.อุตรดิตถ์ เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.เมืองอุตรดิตถ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต.หาดจิว และให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่สมาชิก อบจ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.ม่วงเจ็ดต้น โดยให้มีการออกเสียงและลงคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ สำหรับการให้ออกเสียงและลงคะแนนใหม่ของนาย ก อบจ.และสมาชิก อบจ.ดังกล่าวข้างต้นนั้น เนื่องจาก กกต.ได้รับรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งนาย ก อบจ.และสมาชิก อบจ.อุตรดิตถ์ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่





### ●ทูเรียนไทยปลอดภัย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนของจีน เพื่อยืนยันการรักษาระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานให้มั่นใจกับคุณภาพและความปลอดภัยในทูเรียนไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีอยู่ เพราะจีนเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยจะเริ่มส่งออกเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม แต่ละปียอดส่งออกไปจีนกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมีเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในระบบธุรกิจ กว่า 1.4 แสนครัวเรือน

# 'ท็อป'ขึ้นเหนือเช็กคุณภาพอากาศ 'ผู้ว่าฯเชียงใหม่'ให้ท้องถิ่นแก้ไฟป่า

'วราวุธ'ตรวจคุณภาพอากาศเหนือ เพยล่ำปางป่ามาก โอกาสเกิดไฟป่า-หมอกควันสูง ผู้ว่าฯเชียงใหม่ย้ำให้ท้องถิ่นจัดการฝุ่นควัน ขณะที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล วิกฤตหนัก 33 พื้นที่ (อ่านต่อหน้า 5)

## ต่อจากหน้า 1

### คุณภาพอากาศ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มกราคม ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พื้นที่ กทม.และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบท่อสุขภาพถึงมีผลกระทบท่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 61-121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.ในทุกสถานีตรวจวัด โดยพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดง 33 พื้นที่ สูงสุดที่ริม ถ.คลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 121 มคก./ลบ.ม. ริม ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 120 มคก./ลบ.ม. ริม ถ.มาเจริญเพชรเกษม 81 เขตหนองแขม 116 มคก./ลบ.ม. ริม ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ 114 มคก./ลบ.ม. ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 109 มคก./ลบ.ม. ริม ถ.เลียบบวารี เขตหนองจอก 107 มคก./ลบ.ม. เป็นต้น

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปควรเผื่อระวังสุขภาพลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบท่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและ กทม.เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 ออกตรวจปฏิบัติการของหน่วยตรวจวัดควันดำภายใต้การบูรณาการระหว่างกองบังคับตำรวจจราจรกลาง และกรมควบคุมมลพิษตามมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะฝุ่นละอองจากรถยนต์ที่มีควันดำสูงเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมี นาย

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมด้วย นางพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานการตรวจจับรถยนต์ควันดำ ณ จุดตรวจควันดำ บริเวณใต้ทางด่วนคูขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี ซาเข้า กทม.

นายธีรภัทรกล่าวว่า จากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีการสะสมตัวค่อนข้างมาก โดยสิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญคือ การบังคับใช้กฎหมายกับต้นเหตุของแหล่งที่กำเนิดมลพิษ โดยการตรวจควันดำในครั้งนี้เน้นตรวจรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบรรทุกขนาดเล็ก เพื่อเป็นการให้ผู้ขับรถได้เห็นสภาพรถของตนเองและซ่อมบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นายธีรภัทรกล่าวว่า จากการตรวจวัดควันดำพบว่า มีรถที่มีควันดำสูงเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กองบังคับตำรวจจราจรได้ออกคำสั่งให้เจ้าของรถไปปรับปรุงเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้เสร็จภายใน 30 วัน และได้มอบนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันและดำเนินการเชิงรุกให้ทำการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีประกอบการ จดรวมรถ อู่รถยนต์ รวมถึงรถขนส่งสาธารณะ โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลไม่ให้รถที่มีควันดำออกมารังใช้งาน

นอกจากนี้ นายธีรภัทรได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีริมคลองทวีวัฒนา จากการลงพื้นที่พบว่ามีค่าฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น จึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานเขตทวีวัฒนาเพื่อจัดการระบายจราจรบริเวณดังกล่าว



### คุมไฟป่า

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบแนวทางใหม่จัดการปัญหาไฟป่า ฝุ่นควันพีเอ็ม 2.5 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 23 มกราคม



กล่าวให้คล้องตัว

ด้านนายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ทำการบินสำรวจพื้นที่ กทม. และปริมณฑลในพื้นที่ด้านตะวันตก และทางใต้

ของ กทม. (เขตทวีวัฒนา) และ จ.สมุทรสาคร ที่มีค่า AQI เป็นสีแดง พบว่าบริเวณนั้นมีการเผาในที่โล่งในหลายพื้นที่ และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดมลพิษทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองที่สูงขึ้น จึงส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นและสุขภาพและขอความร่วมมือจากประชาชนให้ตรวจรักษาสุขภาพ นารัดไปตรวจสุขภาพเครื่องยนต์งดการเผาในที่โล่งและงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ เนื่องจากมีสภาพอากาศปิดอาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองได้ หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกมาข้างนอกให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละอองรวมถึงโควิด-19

วันเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมติดตามและรับทราบสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานในทุกสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่อง 9 วันติด ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จากนั้นนายวราวุธ ตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานการประปาแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ เพื่อดูความพร้อมและระบบภายในของการตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ของเครื่อง และอุปกรณ์โดยนายวราวุธบินบันไดขึ้นไปดูสภาพบนเครื่องตรวจวัดด้วย

นายวราวุธกล่าวว่า จ.ลำปาง เป็นจังหวัดที่ทางกระทรวงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่มีสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษตั้งอยู่ ยังมีเครื่องของ กฟผ.แม่เมาะ ตั้งอยู่ใน

พื้นที่การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และเหมืองลิกไนต์แม่เมาะด้วย เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา แต่สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในขณะนี้มาจากไฟป่า

“จ.ลำปาง มีพื้นที่ป่ามากถึง 70% ของพื้นที่ จ.ลำปาง ทั้งหมดหรือประมาณ 1,500,000 ไร่ จึงมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่า และหมอกควันขึ้นได้สูง โดยในปีนี้มีการเผาระวังพื้นที่ จ.ลำปาง อย่างไม่ถี่ชืด โดยทางจังหวัดเองก็มีมาตรการเชิงเก็บลดเผา เพื่อลดการชิงเผาอ่อนเก็บ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผาเศษวัชพืช ใบไม้ และกิ่งไม้ในป่าที่อาจจะลุกลามไหม้ผืนป่าขยายวงกว้างขึ้นได้” นายวราวุธกล่าว

นายวราวุธกล่าวว่า สำหรับจุดความร้อน หรือจุดยอดดอยในพื้นที่ จ.ลำปาง หากเทียบในช่วงเดียวกันกับปีก่อน ก็ยังถือว่าค่าเฉลี่ยยังน้อยกว่าปีก่อน ทั้งในเรื่องจุดยอดดอย และค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 แต่ก็ได้สั่งการ และกำชับให้ทุกฝ่ายในพื้นที่เผาระวัง และป้องกัน แก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยที่สถานการณ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง ในวันนี้ ที่ทางจังหวัดรายงานว่าค่าพุ่งสูงสุดในภาคเหนือ แต่สถานการณ์ก็ยังไม่หนักมาก แต่ขอให้ประชาชนชาวลำปางสวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาสุขภาพไว้ด้วย

นายวราวุธกล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานการณ์ในภาคเหนือปีนี้นั้น ตามนโยบายเชิงเก็บลดเผา หวังว่าจะทำให้สถานการณ์ไม่หนักมาก ส่วนกรณีค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานครนั้น ต้องเรียนว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากพื้นที่ในเมืองกรุง แต่มาจากพื้นที่จังหวัดโดยรอบ ก็ได้ขอให้กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำพื้นที่โดยรอบไม่ให้มีการเผาในที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร ไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้กระแสลมพัดฝุ่นหมอกควันทั้งหมดเข้ามายัง กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง จ.เชียงใหม่ ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พุ่งขึ้นสูงเกินค่าเฉลี่ย วันนี้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศและอันดับที่ 17 ของโลก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มอบแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควันของ จ.เชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่นคือให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ ต้องลดสาเหตุการเกิดยอดดอยหรือจุดความร้อน และจุดที่จะต้องเผาทั้งหลาย การบริหารจัดการยอดดอยกำหนดเป้าหมายว่าทุกพื้นที่จะต้องลดจากปีที่ผ่านมา 25% ทุกอำเภอที่เกิดจะมีจุดซ้ำซาก ทำอย่างไรถึงจะให้จุดเหล่านี้ลดลงคือการพูดคุยในระดับพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน การแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ต่างๆ ก็จะเป็นประโยชน์ เรื่องการให้รู้พื้นที่ไหนจะทำอย่างไร ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งข้อมูลถึงอำเภอ ระดับพื้นที่หมู่บ้าน และให้มีการปรึกษาหารือในระดับพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน เป็นสำคัญ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาลตำบล เป็นเจ้าภาพเชิญทุกภาคส่วนต่างๆ

นายเจริญฤทธิ์กล่าวว่า ทำไม่ถึงต้องเป็น อบต., เทศบาล เพราะว่ามีความพร้อมเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนนี้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพทรัพยากรทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีครบ ทั้งคน เงิน และเครื่องมือ

“ในส่วนของสิ่งที่ต้องประกาศห้ามเผาหรือไม่อย่างไร ทางจังหวัดจะต้องฟังแนวทางที่เป็นแนวนโยบายอีกครั้ง แต่ขณะนี้ เวลานี้ เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการ ในเรื่องของไฟป่าหมอกควันปีนี้ พื้นที่ต้องปรึกษาหารือกันทุกภาคส่วน คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยกันก็ปรึกษาหารือกัน และกำหนดแนวทางออกมา แล้วส่งเป็นข้อมูลไปที่จังหวัด จำนวนยอดดอยต้องไม่เกิน 75% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา





## ประกวดข้าว

ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นหลายประเทศมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกจนเป็นอันดับต้นๆของโลก

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำการส่งออกข้าวในตลาดโลก และส่งออกข้าวดีมีคุณภาพติดอันดับโลกมาเป็นระยะเวลานานเพื่อให้มีการสรรหาข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าว “ประกวดข้าว” เพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งข้าวเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่จนถึง 29 มกราคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์ กรมการข้าว

สำหรับตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดปีนี้กำหนดไว้ 3 ประเภท



ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และ ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นข้าวพันธุ์แท้ ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นปน ไม่ละเมิดสิทธิ

ทางปัญญาและไม่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย หรือมีการตัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากคุณภาพทางกายภาพ เช่น ความยาวเมล็ด ท้องไข่ คุณภาพการสี พิจารณาคุณภาพทางเคมี เช่น ปริมาณอมิโลส ความหอม และพิจารณาคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน เช่น เนื้อสัมผัสและรสชาติ

โดยจะมีการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร...ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้าวเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท ตัวอย่างข้าวเปลือกแห้งประเภทละ 15 กิโลกรัม

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ [www.ricethailand.go.th](http://www.ricethailand.go.th) หรือ โทร. 0-2579-8642 ในวันและเวลาราชการ.

ส-ลา-๓

## กทม.อ่วม 'ฝุ่นจิ๋ว' วิกฤต 33 เขต 'ท็อป' ขึ้นเหนือเช็คสภาพอากาศ คุณภาพอากาศกรุงเทพฯ-ปริมณฑล วิกฤตหนัก 33 พื้นที่ ปลัด สปน.ออกตรวจพบรถปล่อยควันดำ(อ่านต่อหน้า 9)

### ต่อจากหน้า 1

### 'ฝุ่นจิ๋ว'

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มกราคม ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พื้นที่ กทม.และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 61-121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 50 มก./ลบ.ม.ในทุกสถานีตรวจวัด โดยพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดง 33 พื้นที่ สูงสุดที่ริม ถ.คลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 121 มก./ลบ.ม. ริม ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 120 มก./ลบ.ม. ริม ถ.มาเจริญเพชรเกษม 81 เขตหนองแขม 116 มก./ลบ.ม. ริม ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ 114 มก./ลบ.ม. ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 109 มก./ลบ.ม. ริม ถ.เลียบรินทร์ เขตหนองจอก 107 มก./ลบ.ม. เป็นต้น

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาการทำงานกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำงานกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน

**ฝุ่นพิษ** - สภาพอากาศหมอกผสมฝุ่นควันพิษในช่วงเช้า บริเวณถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กทม. ดูหนาตาว่าปกคลุมทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องลดความเร็วลง เมื่อวันที่ 23 มกราคม

ตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและ กทม.เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 ออกตรวจปฏิบัติการของหน่วยตรวจวัดควันดำภายใต้การบูรณาการระหว่างกองบังคับการจราจรกลาง และกรมควบคุมมลพิษตามมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะฝุ่นละอองจากรถยนต์ที่มีควันดำสูงเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ พร้อมด้วย นางพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานการตรวจจับรถยนต์ควันดำ ณ จุดตรวจควันดำ บริเวณใต้ทางด่วนคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี ซาเข้า กทม.

นายธีรภัทรกล่าวว่า จากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีการสะสมตัวค่อนข้างมาก โดยสิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีนึกถึงความสำคัญคือ การ

บังคับใช้กฎหมายกับต้นเหตุของแหล่งที่กำเนิดมลพิษ โดยการตรวจควันดำในครั้งนี้นั้นตรวจรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบรรทุกขนาดเล็ก เพื่อเป็นการให้ผู้ใช้รถได้เห็นสภาพรถของตนเอง และซ่อมบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นายธีรภัทรกล่าวว่า จากการตรวจวัดควันดำพบว่า มีรถที่มีควันดำสูงเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กองบังคับการจราจรได้ออกคำสั่งให้เจ้าของรถไปปรับปรุงเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้เสร็จภายใน 30 วัน และได้มอบนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันและดำเนินการเชิงรุกให้ทำการตรวจวัดควันดำ ณ สถานีประกอบการ จตุรมลรถ อู่รถยนต์ รวมถึงรถขนส่งสาธารณะ โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชน และทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลไม่ให้รถที่มีควันดำออกมาวิ่งใช้งาน

นอกจากนี้ นายธีรภัทรได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีริมคลองทวีวัฒนา จากการลงพื้นที่พบว่า มีค่าฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น จึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานเขตทวีวัฒนาเพื่อจัดการระบายจราจรบริเวณดังกล่าวให้คล่องตัว

ด้านนายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ทำการบินสำรวจพื้นที่ กทม.และปริมณฑลในพื้นที่ด้านตะวันตก และทางใต้ของ กทม. (เขตทวีวัฒนา) และ จ.สมุทรสาคร ที่มีค่า AQI เป็นสีแดง พบว่าบริเวณนั้นมีการเผาในที่โล่งในหลายพื้นที่ และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดมลพิษทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองที่สูงขึ้น จึงส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นและสุขภาพ





และขอความร่วมมือจากประชาชนให้ตรวจรักษาสภาพรถ นำรถไปตรวจสภาพเครื่องยนต์ ตรวจการเผาในที่โล่งและงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ เนื่องจากมีสภาพอากาศปิดอาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองได้ หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกมาข้างนอกให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละอองรวมถึงโควิด-19

วันเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมติดตามและรับ

ทราบสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานในทุกสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่อง 9 วันติด ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จากนั้นนายวราวุธ ตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานการประปาแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ เพื่อดูความพร้อมและระบบภายในของการตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ของเครื่อง และอุปกรณ์ โดยนายวราวุธปีนบันไดขึ้นไปดูสภาพบนเครื่องตรวจวัดด้วย

นายวราวุธกล่าวว่า จ.ลำปาง เป็นจังหวัดที่ทางกระทรวงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่มีสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษตั้งอยู่ ยังมีเครื่องของ กฟผ.แม่เมาะ ตั้งอยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และเหมืองลิทไนต์แม่เมาะด้วย เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา แต่สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

PM2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในขณะนี้มาจากไฟป่า “จ.ลำปาง มีพื้นที่ป่ามากถึง 70% ของพื้นที่ จ.ลำปาง ทั้งหมดหรือประมาณ 1,500,000 ไร่ จึงมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่า และหมอกควันขึ้นได้สูง โดยในปีนี้มีกรณีไฟป่าที่ จ.ลำปาง อย่างใกล้ชิด โดยทางจังหวัดเองก็มีมาตรการเชิงเก็บลดเผา เพื่อลดการชิงเผาก่อนเก็บ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผาเศษวัชพืช ใบไม้ และกิ่งไม้ในป่า ที่อาจจะลุกลามไหม้ผืนป่าขยายวงกว้างขึ้นได้” นายวราวุธกล่าว

นายวราวุธกล่าวว่า สำหรับจุดความร้อน หรือจุดยอดสโตนในพื้นที่ จ.ลำปาง หากเทียบในช่วงเดียวกันกับปีก่อน ก็ยังถือว่าค่าเฉลี่ยยังน้อยกว่าปีก่อน ทั้งในเรื่องจุดยอดสโตน และค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 แต่ก็ได้มีการ และกำกับให้ทุกฝ่ายในพื้นที่เฝ้าระวัง และป้องกัน แก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยที่สถานการณ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง ในวันนี้ ที่ทางจังหวัดรายงานว่าค่าพุ่งสูงสุดในภาคเหนือ แต่สถานการณ์ก็ยังไม่หนักมาก แต่ขอให้ประชาชนชาวลำปางสวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาสุขภาพไว้ด้วย

นายวราวุธกล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานการณ์ในภาคเหนือปีนั้น ตามนโยบายเชิงเก็บลดเผา หวังว่าจะทำให้สถานการณ์ไม่หนักมาก ส่วนกรณีค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร นั้น ต้องเรียนว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากพื้นที่ในเมืองกรุง แต่มาจากพื้นที่จังหวัดโดยรอบ ก็ได้ขอให้กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำพื้นที่โดยรอบไม่ให้มีการเผาในที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร ไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้กระแสลมพัดฝุ่นหมอกควันทั้งหมดเข้ามา ยิง กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง จ.เชียงใหม่ ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พุ่งขึ้นสูงเกินค่าเฉลี่ย วันนี้ค่าดัชนี

คุณภาพอากาศแต่ละอันดับที่ 17 ของโลก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มอบแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควันของ จ.เชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่นคือให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ ต้องลดสาเหตุการเกิดยอดสโตนหรือจุดความร้อน และจุดที่ต้องเผาทั้งหลาย การบริหารจัดการยอดสโตนกำหนดเป้าหมายว่าทุกพื้นที่จะต้องลดจากปีที่ผ่านมา 25% ทุกอำเภอที่เกิดจะมีจุดซ้ำซาก ทำอย่างไรถึงจะให้จุดเหล่านี้ลดลงคือการพูดคุยในระดับพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน การแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ต่างๆ ก็จะเป็นประโยชน์ เรื่องการให้รู้ว่าพื้นที่ไหนจะทำอะไร ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งข้อมูลถึงอำเภอ ระดับพื้นที่หมู่บ้าน และให้มีการปรึกษาหารือในระดับพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน เป็นสำคัญ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาลตำบล เป็นเจ้าภาพเชิญทุกภาคส่วนต่างๆ

นายเจริญฤทธิ์กล่าวว่า ทำไม่ถึงต้องเป็น อบต., เทศบาล เพราะว่ามีความพร้อมเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนนี้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพทรัพยากรทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีครบ ทั้งคน เงิน และเครื่องมือ

“ในส่วนของงานที่จะต้องประกาศห้ามเผาหรือไม่อย่างไร ทางจังหวัดจะต้องฟังแนวทางที่เป็นแนวนโยบายอีกครั้ง แต่ขณะนี้ เวลานี้ เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการ ในเรื่องของไฟป่าหมอกควันปีนี้ พื้นที่ต้องปรึกษาหารือกันทุกภาคส่วน คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยกันก็ปรึกษาหารือกัน และกำหนดแนวทางออกมา แล้วส่งเป็นข้อมูลไปที่จังหวัด จำนวนยอดสโตนต้องไม่เกิน 75% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา



## ฝุ่นพิษวิกฤตหนักฝุ่นหลายจว.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ม.ค. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานคุณภาพอากาศพื้นที่กทม.และปริมณฑล อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ระหว่าง 61-121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มก./ลบ.ม.) หนักสุดที่ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา โดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ขณะที่นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมด้วยนางพรศรี สุทธนารักษ์ ผอ.กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจจับรถยนต์ควันดำบริเวณใต้ทางด่วนคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี จาเข้ากทม. โดยนายธีรภัทรกล่าวว่า ช่วงนี้มีการสะสมตัวของฝุ่นค่อนข้างมาก จึงต้องบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่และเล็ก รถยนต์สาธารณะ ส่วนรถที่มีควันสูงเกินมาตรฐาน กองบังคับตำรวจจราจร ได้ออกคำสั่งให้ไปปรับปรุงภายใน 30 วัน รวมทั้งเร่งแก้ปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะเขตทวีวัฒนา

ด้านนายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้บินสำรวจพื้นที่กทม. และปริมณฑล ในพื้นที่ด้านตะวันตกและทางใต้ของกทม. (เขตทวีวัฒนา) และจ.สมุทรสาคร ที่มีค่าดัชนีอากาศเป็นสีแดง พบว่าบริเวณนั้นมีการเผาในที่โล่งในหลายพื้นที่ และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดมลพิษ ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองที่สูงขึ้น ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ตรวจรักษาสภาพรถ นำรถไปตรวจสภาพเครื่องยนต์ งดการเผาในที่โล่งและงดกิจกรรมกลางแจ้ง เนื่องจากมีสภาพอากาศปิดอาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองได้ หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกมาข้างนอกให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองรวมถึงโควิด-19

ด้านพล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง กทม. ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทุกจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น จัดชุดเฉพาะกิจ กระจายลงพื้นที่สำรวจและหยุดสาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทันที โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร โดยให้ขอความร่วมมือประชาชนและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้หากพบเห็นการเผาในที่โล่ง ขอให้แจ้งเบาะแสที่ 1650



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สังคม > สังคมทั่วไป

# จีนไฟเขียวไทยส่งออกทุเรียนตาม แนวทางอนามัยโลก

วันที่ 23 ม.ค. 2564 เวลา 19:20 น.





## เกษตรกรมีเฮ ! หลัง “รมช.มนัญญา” เผย จีนไฟเขียวให้ไทยใช้แนวทางอนามัยโลก ส่งออก “ทุเรียน” ยืนยันไม่สะดุดแม้มีโควิด-19 ระลอกใหม่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยต่อกรณีการส่งออกทุเรียนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีการสั่งการให้นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับตัวแทนของประเทศจีน เพื่อสร้างความมั่นใจการส่งออกทุเรียนไปจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19” ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของไทย และจะเริ่มมีการเตรียมการส่งออกตั้งแต่เดือน ก.พ. ถึง พ.ค. 2564 ทั้งนี้ให้นำข้อกังวลของนายกสมาคมทุเรียนไทยมาประกอบการหารือเพื่อช่วยกันรักษาตลาดส่งออกทุเรียนของไทยซึ่งแต่ละปีจะมียอดส่งออกไปจีนมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมีเกษตรกรรวมถึงผู้ที่อยู่ในระบบธุรกิจจนถึงส่งออกรวมแล้วกว่า 140,000 ครัวเรือน



“กระทรวงเกษตรฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวน และผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน ขั้วหรือที่ออกมาคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นสินค้าส่งออกของไทยได้เพราะได้หารือกับหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศผู้นำเข้า ซึ่งไทยยืนยันว่าจะรักษาระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อรักษาชื่อเสียงของทุเรียนไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคจีนทั้งคุณภาพ และความปลอดภัยในทุเรียนของไทย”  
รมช.เกษตรฯกล่าว

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (กวก.) กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมหารือกับผู้แทนของสำนักศุลกากร (GACC) ของจีนเมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา ฝ่ายจีนแจ้งว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ปนเปื้อนในสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยจะมีการสุ่มตรวจสินค้าอย่างเข้มงวดและต้องดำเนินการมาตรการการฆ่าเชื้อสำหรับอาหารที่ขนส่งโดยควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ตั้งแต่ด่านศุลกากร การขนส่ง การกระจายสินค้า และการจำหน่ายซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ฝ่ายจีนดำเนินการกับสินค้านำเข้าจากทุกประเทศ ทั้งนี้จีนชื่นชมระบบการจัดการส่งออกผลไม้ของไทยว่ามีประสิทธิภาพมาก และมีความปลอดภัยสูง โดยตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ไม่เคยตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในบรรจุภัณฑ์และสินค้าผลไม้จากไทย ซึ่งทางฝ่ายไทยเน้นย้ำว่าภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยได้ร่วมผนึกกำลังที่จะดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อให้สินค้าไทยมีความปลอดภัยควบคู่ไปกับคุณภาพที่ดี

- ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวปลอดโควิด
- สุภรณ์ขอธนาทรหยุดบิดเบือนย่นนายกาไม่ได้พูด"วัคซีนพระราชทาน"

ในโอกาสนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร และ มกอช. ได้นำเสนอมาตรการการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกระบวนการผลิต และคัดบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกตามแนวทางในการจัดการความปลอดภัยอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส



โคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ( FAO ) และองค์การอนามัยโลก(WHO) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการผลิตอาหารในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร และป้องกันการปนเปื้อนอาหาร เช่น การควบคุมกระบวนการผลิต วิธีการฆ่าเชื้อ และการสร้างความตระหนักให้พนักงานเพื่อป้องกันโรค เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของจีน และจีนขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนาในสินค้าผลไม้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายในสัปดาห์หน้า ไทยจะมีหนังสือแจ้งมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรนา-19 ตามมาตรฐาน FAO และ WHO ที่จะให้โรงคับริวจุของไทยปฏิบัติไปยัง GACC เพื่อทราบ รวมถึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงงานผลิตและเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคทั้งไทย และต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ

สำหรับสาระสำคัญแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับความปลอดภัยสำหรับธุรกิจอาหาร ที่ FAO และ WHO แนะนำนั้นจะเน้นที่ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนโดยจัดการความเสี่ยง และควบคุมจุดวิกฤตนอกเหนือจากการปฏิบัติตามโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ ความเหมาะสมต่อการทำงานการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ การแยกพื้นที่การผลิต การควบคุมผู้ส่งมอบ การเก็บรักษา และตลอดสายการผลิต

นอกจากนั้น กำหนดให้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ หรือทีมที่พิจารณาว่า อาจมีความเสี่ยงหรือต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ โดยขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร มีการจัดการสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไวรัสปนเปื้อนสู่อาหาร และบรรจุภัณฑ์ มีการฝึกอบรมพนักงาน การทบทวนการฝึกอบรมพนักงาน กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย และถุงมืออย่างเหมาะสม มีการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนพนักงานที่อยู่ในพื้นที่การผลิต ลดการปฏิสัมพันธ์ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยอย่างเพียงพอ

พอ รวมถึงการทำความสะดวกด้านผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารต้องหมั่นสังเกตตัวเองหากมีอาการบ่งชี้ว่าอาจได้รับเชื้อ ไม่ควรมาทำงาน และดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อทันที นายพิเชษฐ์ กล่าว